

กลุ่มขอนแก่นพอกันทีเรียกร้องปล่อยตัว “อานนท์ – ภาณุพงศ์” ด่วน

written by กองบรรณาธิการ | สิงหาคม 8, 2020

ภาพปกจากเว็บไซต์ [ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน](#)

ขอนแก่น – เมื่อวานนี้ (7 สิงหาคม 2563) เฟซบุ๊ก [กลุ่มขอนแก่นพอกันที](#) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัว อานนท์ นานา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และ ภาณุพงศ์ จาดนอก นักกิจกรรมที่ถูกออกหมายจับและถูกควบคุมไปที่ สน.สำราญราษฎร์ เมื่อวานนี้ตามหมายจับเลขที่ 1176/2563 กรณีปราศัยในการชุมนุมของ [#เยาวชนปลดแอก](#) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

แถลงการณ์ระบุว่า เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดของประเทศ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโดยนักศึกษาและประชาชนเพราะไม่สามารถยอมรับการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อีกต่อไป และตั้งแต่มีการจัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้คุกคามแกนนำและประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบที่ทำการเข้าไปปะปนกับผู้ชุมนุม การถ่ายรูปแกนนำและประชาชนผู้เข้าร่วม โดยเป็นการละเมิดสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมี กระทำการอุกอาจตามไปยังที่พักนักกิจกรรมและผู้เข้าร่วมชุมนุม แม้กระทั่งภายในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษา และมีการกดดันไปยังโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ชุมชน พอกันที

แถลงการณ์กลุ่มขอนแก่นพอกันที

เรื่อง การจับกุมตัวนายอานนท์ นำภา และ นายภานุพงศ์ จาดนอก นักกิจกรรม

เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมเกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดของประเทศ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโดยนักศึกษาและประชาชน เพราะไม่สามารถยอมรับการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อีกต่อไป และตั้งแต่มีการจัดกิจกรรม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้มีการคุกคามกดดันประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบที่ทำการเข้าไปปะปนกับผู้ชุมนุม การถ่ายรูปกดดันและประชาชนผู้เข้าร่วม โดยเป็นการละเมิดสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมี กระทำการออกอาจตามไปยังที่พักนักกิจกรรม ผู้เข้าร่วมชุมนุม แม้กระทั่งภายในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษา และมีการกดดันไปยังโรงเรียน ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ได้ออกหมายจับนายอานนท์ นำภา (ทนายอานนท์) และ นายภานุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) และมีแนวโน้มว่าจะใช้อำนาจและกฎหมายอันอยู่ดีธรรม คุกคามนักกิจกรรมคนอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงเพราะพวกเขาได้ทำกิจกรรมและได้ปราศรัยแสดงความคิดเห็นถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมาภิบาลและการกระทำของรัฐบาลไทย

กลุ่มขอนแก่นพอกันทีขอประณามการกระทำดังกล่าว ขอตั้งคำถามไปยังหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนว่า เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนยังมีอยู่หรือไม่ ประชาชนในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ผู้มีอำนาจ ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองบ้างหรือไม่

กลุ่มขอนแก่นพอกันทีขอแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีอย่างยุติธรรมโดยเร่งด่วน และ หยุดคุกคามประชาชนที่แสดงออกทางการเมือง หากข้อเรียกร้องนี้ไม่เป็นผลกลุ่มขอนแก่นพอกันทีจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงข้อเรียกร้องต่อไป

คนยังคงยืนเด่นโดยทำทนาย

-ขอนแก่นพอกันที-

แถลงการณ์กลุ่มขอนแก่นพอกันที เรียกร้องให้ปล่อยตัว อานนท์ นำภา และ ภานุพงศ์ จาดนอก นักกิจกรรมทางการเมือง [ภาพจากเพจเฟซบุ๊กขอนแก่นพอกันที](#)

“การออกหมายจับ อานนท์ นำภา และ ภาณุพงศ์ จาดนอก เมื่อวันที่ (7 สิงหาคม 2563) ทำให้เห็นว่า มีแนวโน้มจะใช้อำนาจและกฎหมายอันอยู่ดีธรรมคุกคามนักกิจกรรมคนอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงเพราะพวกเขาได้ทำกิจกรรมและได้ปราศรัยแสดงความคิดเห็นถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญและการกระทำของรัฐบาลไทย” แถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า กลุ่มขอนแก่นพอกันทีขอประณามการกระทำดังกล่าวและขอตั้งคำถามไปยังหน่วยงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนว่า เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนยังมีอยู่หรือไม่ ประชาชนในประเทศนี้ไม่มีสิทธิที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้มีอำนาจได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองบ้างหรือไม่

“ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีอย่างอยุติธรรมโดยเร่งด่วน และ หยุดคุกคามประชาชนที่แสดงออกทางการเมือง” แถลงการณ์ระบุ

ขณะเดียวกันองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทั้งสองคนและให้ถอนข้อกล่าวหาทันที

ข้อมูลจาก [ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน](#) ระบุว่า พนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ยื่นคำร้องฝากขัง อานนท์ นำภา และ ภาณุพงศ์ จาดนอก เป็นระยะเวลา 12 วัน โดยอ้างเรื่องการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและต้องสอบพยานเพิ่มอีก 6 ปาก พร้อมทั้งต้องรอผลตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา ทั้งยังขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน โดยระบุว่า ผู้ต้องหา มีพฤติการณ์จะไปชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง จากนั้นจึงนำตัวมาฝากขังที่ สน.หัวขวง เวลาประมาณ 23.35 น.

ระหว่างการถูกควบคุมตัว อานนท์ นำภา ได้เขียนข้อความด้วยลายมือมีข้อความและเผยแพร่ [บนโซเชียลมีเดีย](#) ระบุว่า ตอนนี้มีความกังวลของทีมงานว่าศาลอาจส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำนครชัยศรี (ทุ่งสองห้อง) ความกังวลต่อมาคือ ก่อนหน้านี้มีการเสียชีวิตของหมอมหายอง กำลังปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรต่อ ฝากลุงป้าน้าอาดูแลลูกหลานนักเรียน นิสิตนักศึกษาด้วยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด [#ให้มันจบที่รุ่นเรา](#)

อานนท์ นำภา เป็นชาวร้อยเอ็ด จบเนติบัณฑิตไทย โดยเริ่มเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี 2550 และได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสลายการชุมนุมเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553

ส่วนความเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนในภาคอีสานที่ชุมนุมต่อต้านการทำงานของรัฐบาลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ (8 สิงหาคม 2563) กลุ่มคนบุรีรัมย์จะไม่ทนจะชุมนุมที่แยกสะพานยาว สวนรมย์บุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตยจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 10 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ยังไม่ระบุสถานที่